

エウカノカヒエミシキ

7Eノウアソトノ

Vậy là những ngày hào hứng đến với nước Nhật để làm việc khi đang học tại trung tâm EMICO đã qua, tôi và mọi người cũng trong nghiệp đoàn đã đến Nhật cho tới hôm nay là được 17 ngày. Địa điểm mà chúng tôi đến làm việc là từ FUKUOKA, hôm đầu tiên đến nơi đây là vào một ngày cuối tuần, 7h20⁵⁵ theo giờ ở nước Nhật, máy bay hạ cánh tại sân bay FUKUOKA, phong cảnh tại sân bay mà chúng tôi nhìn thấy thật là quá đẹp khi vào phòng kiểm soát, đúng thật như chúng tôi đã được biết khi được học tiếng Nhật ở trung tâm EMICO, Văn hóa xếp hàng của người Nhật, xếp chen làn số đây mà đi vào biển từ ai đến bước được vào làm việc, và những cô hướng dẫn thật là nhiệt tình hôm đó cũng khá đẹp vì có cả các chuyến bay của du học sinh và người đi du lịch. mỗi gần 10h thì chúng tôi mới làm được thủ tục qua phòng kiểm soát, sau đó ra thì có các SS trại nghiệp đoàn ra đón, mọi người ai này đều vui vẻ, chúng tôi chào hỏi như cách chào hỏi mà chúng tôi đã được học trước khi sang đây, lúc đầu chúng tôi ai cũng vui khi gặp các SS ở nghiệp đoàn như tự tâm lý ai cũng có vẻ hơi run run sau 7h: mọi người đều bình tĩnh, sau đó chúng tôi lên xe ô tô của SS đưa về trước khi lên xe về chúng tôi còn được SS chụp ảnh lưu niệm ở ngoài sân bay nữa, ở sân bay cũng có hoa anh đào ở lần đầu tiên được ngắm hoa anh đào thực tiếp, ôi quá đẹp, sau đó lên xe về nghiệp đoàn xe ô tô bên này khai ở Việt Nam say lái bên phải và đi bên trái. đúng là

Tôi ngồi trong xe nhưng cảm nhận được đường không có trục và bụi bám
đường giao thông thật là sạch đẹp, những ngôi nhà hai bên đường quá
là đẹp và giao thông thật là tiện lợi không tắc đường như ở Việt Nam
hơn 12h thì chúng tôi về đến trung tâm văn phòng nghiệp đoàn, chúng tôi có 21
người vì nghiệp đoàn chưa thuê được phòng trọ nên chúng tôi chia thật hai nhóm
tôi và 14 người nữa ở tại Văn phòng nghiệp đoàn còn 5 người còn lại + 11 người
temp quốc thi ở phòng trọ. Cách chúng tôi đi bộ khoảng 1 tiếng, sau đó chúng tôi được
các SS đưa đi ăn nhà hàng, ô lần đầu ăn món ăn thật, nhìn thật là ngon nhưng
tôi cảm thấy khó ăn vì đồ ăn toàn chiên nên ăn ngán và nhạt, không có
cái gì, nhưng vì đây đây nên cũng phải cố ăn. Sau đó chúng tôi về phòng tắm rửa
và nghỉ ngơi, lần đầu đi máy bay tôi cảm thấy cũng hơi mệt, nhưng vì
lần đầu đến Nhật bản nên có tình tâm mà không ngủ để ngắm nghệ thuật
nhà ở thật như thế này. Đọc ở trung tâm khu phố này đây mới biết nước
phải đem ra đồ chụp ngày, và ngày nào thì đồ loại nào, rất bình
tự, và giao thông khi đi bộ qua đường phải ăn nút đến xe đạp chĩa
người đi bộ qua đường thì mới được qua, ở đây được hơn nửa tháng
nhưng các SS rất nhiệt và rất tốt với chúng tôi, còn 13 ngày nữa chúng
tôi sẽ về ety làm việc, nhất định chúng tôi sẽ không quên công ơn của các SS ở nghiệp
đoàn và cũng sẽ cố gắng chăm chỉ làm việc tốt

10/2/2017

エピソードのエピソード

2017年04月26日

7E / 71 7E11ト

Thời gian trôi qua thật nhanh mỗi đó chúng tôi đã trôi qua được 2 tuần khi bước qua đất nước mới, 1 môi trường mới khi bước tới Nhật lần đầu tiên tôi thấy rất lạ ngỡ như lần đầu tiên, sống cùng ngày tôi càng quen với cuộc sống của người Nhật, họ nhìn thấy chúng tôi như những người xa lạ. Cuộc sống ở Nhật thật yên tĩnh 2 tuần chúng tôi được sống ở đây tiếp xúc với người Nhật. Tôi thấy họ thật hiền hòa và thân thiện, ai ai cũng đối xử thật nhẹ nhàng họ xem chúng tôi như người quen đã lâu, Chúng tôi qua đây tất cả gần 20 người cuộc sống khi ở nghiệp đoàn rất vui vẻ và đầm ấm như những anh em ở xa trong 1 nhà, chúng tôi hòa đồng vui vẻ cùng nhau học hành cũng nhau rồi chuyện. Thời gian trôi qua cũng đã được 2 tuần tôi đã cảm thấy mình đã quen với cuộc sống ở Nhật. Nghiệp đoàn chúng tôi các C.C rất vui vẻ luôn quan tâm tới chúng tôi, các C.C rất tử tế và rất hòa đồng chủ ở được Nghiệp đoàn 1 tháng nhưng chúng tôi thấy rất vui vẻ và có thể rất nhanh sẽ quên. Những ngày lễ hoặc ngày nghỉ các C.C lại dẫn chúng tôi đi chơi tham gia quan những cảnh đẹp ở Nhật đi thăm quan các chùa. Các C.C rất nhiệt tình dạy dỗ, việc học tập và dạy dỗ về những gì tôi sống sinh hoạt cho chúng tôi. Chúng tôi chỉ ở với nhau được 1 tháng, sau 1 tháng sẽ ai về công ty người đó sẽ về công ty sau 3 năm mới có cơ hội gặp lại với nhau

NGUYỄN VĂN ĐO

Hôm Nay là ngày 25 - 4 - 2017.

Mới đó thôi mà đã 17 ngày trôi qua rồi.

Sở đầu tiên mà tôi muốn nói và cảm nhận được đó là ---

Nước Nhái là một đất nước có nền kinh tế phát triển và có rất nhiều phong cảnh rất đẹp. Giao thông rất là Văn minh.

Đặc biệt nhất là tôi đã gặp được một nghiệp đoàn có các sên sê rất nhiệt tình và tôi bung.

Đã sắp xếp cho tôi và các bạn có được một chỗ ăn ở và học tập rất tốt và đầy đủ các tiện nghi.

17 ngày trôi qua rất nhanh và tôi với các bạn đã được sense cho học và trải nghiệm rất nhiều thứ.

Tôi cũng đã dần dần quen được cuộc sống và các món ăn ẩm thực của đất nước này ---

Phong cảnh và Hạ Anh đảo rất đẹp đã làm cho

tôi quên đi cái cảm giác xa quê và xa gia đình

của tôi. Tôi thấy mình thật may mắn khi được sống và làm việc ở một đất nước tốt đẹp như thế này.

Tôi ~~không~~ hi vọng khi kết thúc một tháng ở nghiệp

đoàn và trở về công ty để làm việc thì sẽ gặp

được một công ty tốt công việc ổn định và có nhiều

việc làm thêm để tôi cùng các bạn có thể làm

việc và kiếm được thật nhiều tiền để phụ giúp

gia đình tôi.

Tôi Xin Chân Thành Cảm Ơn!

总结感想文

2017年04月25日

HOANG MINH THUAN

Hôm nay cũng đã được gần 1 tháng chúng tôi học tập và trải nghiệm tại nghiệp đoàn. Thời gian trôi qua thật nhanh, mỗi hôm nào vừa đặt chân lên đất nước mới trời mọc với đầy sự ngạc nhiên và ngỡ ngàng. Một cuộc sống mới hiện ra, với sự giúp đỡ của các thầy cô giáo trong nghiệp đoàn, chúng tôi đã nhanh chóng làm quen được với cuộc sống nơi đây. Nhật Bản là một đất nước văn minh, yên tĩnh. Những nơi công cộng như đường xá, sông, biển sẽ chẳng bao giờ thấy rác bần. Mọi người Nhật Bản có những nét văn hóa đẹp đẽ. Đi từ nơi đâu cũng được chào hỏi nhau một cách lịch sự nhất có thể. Ngày đầu tiên, chúng tôi được thầy giáo chở về chỗ ở để nghỉ ngơi. Chúng tôi ai cũng khá thích thú với chỗ ở của mình. Những ngày ở đây đã để lại cho tôi rất nhiều kỉ niệm mà có lẽ trong suốt thời gian dài làm việc ở Nhật Bản tôi cũng sẽ chẳng bao giờ quên. Các thầy cô giáo đã dạy dỗ cho chúng tôi rất nhiệt tình, không chỉ tiếng Nhật mà còn là cách ứng xử trong cuộc sống, cách xử lí khi các tình huống bất ngờ có thể xảy ra. Ngày thứ 2 chúng tôi được thầy Sơn dẫn đi học. Từ chỗ ở đến nơi chúng tôi học mất khoảng 30' đi bộ, tôi cảm thấy thích thú khi đi học, được ngắm cảnh nơi đây. Thật yên tĩnh đến lạ thường, khi nào cũng yên tĩnh. Mọi người tuân thủ luật giao thông, xe cộ đi lại mà không cần 1 tiếng còi. Đến lớp thầy giáo dạy cho tôi tiếng Nhật, ở đây tôi cảm thấy trình độ tiếng Nhật của mình tiến bộ hẳn lên nhờ hằng ngày được giao tiếp

bằng tiếng Nhật với mọi người. Thầy cô giáo đã dạy cho chúng tôi rất nhiều câu tục ngữ, mỗi hôm giờ học kết thúc chúng tôi đi về ký túc, tự nấu ăn và sinh hoạt. Buổi tối khi đã xong mọi việc tôi lại ôn lại bài giảng của thầy giáo và học thêm một số từ mới chuẩn bị cho ngày mai. Tôi thấy mình thật may mắn khi sang đây trong thời gian ở Nghiệp Đoàn có các thầy cô giáo nhiệt tình dạy dỗ. Đặc biệt có thầy Sơn là người Việt Nam nên nhiều từ ngữ thầy có thể chỉ rõ cho chúng tôi được hiểu hết. Thầy cũng đã cho chúng tôi học được nhiều cách ứng xử trong cuộc sống, ngoài ra các thầy cô cũng đã dẫn chúng tôi đến các trung tâm cứu thương, cách xử lý khi có hỏa hoạn, động đất, sóng thần xảy ra, để xử lý một cách tốt nhất. Ngoài những giờ học khá căng thẳng thì chúng tôi được các thầy cô giáo đưa đi tham quan, ngắm cảnh nơi đây. Phong cảnh ở đây thật đẹp. Tôi được mở màn tâm mắt và kiến thức cho mình. Chúng tôi đã rất vui vì có những kỷ niệm thật đẹp ở Nghiệp Đoàn với những thầy cô nhiệt tình giúp đỡ chúng tôi bên cạnh đó với những người bạn đồng hành. Những kỷ niệm và kiến thức ban đầu này tôi sẽ mãi không quên và luôn ghi nhớ để sau này về công ty sẽ luôn cố gắng phấn đấu chăm chỉ làm việc và học hỏi kinh nghiệm cũng như tiếng Nhật tốt hơn. Tôi hứa với bản thân sẽ không ngừng cố gắng để sau này có một tương lai tốt hơn!

总结感想文

2017年4月25日

チャンジンホアソ

Hôm nay đã là gần một tháng kể từ ngày em bước chân vào Nhật Bản. Những ngày đầu mới sang, xa gia đình xa quê hương nên có đôi chút bỡ ngỡ nên em có đôi chút hồi hộp nhưng dần dần điều sự bảo ban dạy dỗ của các giáo viên của nghiệp đoàn Keiei em đã dần quen với cuộc sống mới. Ở Nhật Bản gần một tháng nhưng em đã học được rất nhiều điều từ tiếng nhật cách sinh hoạt, cách sống của người khi bị thường, phong cách của họ. Phong khi có đồng đất xây ra nhưng em vẫn cảm thấy nhất là văn hóa giao thông của người Nhật. Trên đường phố rất nhiều xe ô tô di chuyển nhưng tuyệt nhiên không có một tiếng còi, hai bên đường người đi bộ đi thẳng hàng và không chen lấn. em và các bạn Việt Nam ở với 4 bạn trung quốc và th th Sơn. Sơn th th chỉ dạy cho chúng em từ cách sử dụng đồ dùng trong hi túc, phân loại và ngày đầu vứt rác và hướng dẫn cho chúng em cách di chuyển trên đường phố Nhật Bản. Ở hi túc rất vui hàng ngày chúng em và các bạn trung quốc nói chuyện với nhau bằng tiếng nhật tuy không cùng văn hóa hay ngôn ngữ nhưng tiếng nhật đã giúp chúng em hòa đồng với nhau ở trên lớp chúng em được các th th của nghiệp đoàn chỉ dạy rất nhiệt tình về tiếng nhật về văn hóa nhật Bản về những điều em nên làm và không nên làm ở nhật Bản. Sau những giờ học trên lớp vào những ngày nghỉ chúng em cùng nhau ra công viên, chơi thể thao rất chi là vui. Ở công viên gần nhà em vào chiều tối em rất đông các em thiếu nhi ra chơi thể thao em thì hay ra tập thể dục nên nhiều lúc nói chuyện với các em nhỏ rất là bổ ích vừa hòa đồng với mọi người vừa trải đời thêm vốn kiến thức tiếng nhật cho mình. Những ngày trôi qua là những ngày em có thêm kinh nghiệm sống cho mình thêm những trải nghiệm mới cho bản thân. Em từ nay mình phải cố gắng hơn nữa để không phụ lòng các th th và các bạn. Em xin chân thành cảm ơn các th th của nghiệp đoàn Keiei đã ân cần dạy dỗ em bao giờ em cảm ơn các bạn Việt Nam và Trung Quốc đã giúp đỡ em, em cảm ơn tất cả mọi người đã cho em những trải nghiệm và những điều mới lạ mà em không bao giờ quên.

Em Xin Cảm Ơn!

总结感想文

2017年4月25日

カオワン トウアン

Hôm nay cũng đã được gần một tháng tôi đã sống ở Nhật, từ lúc bước chân tới xứ sở mặt trời mọc này, cái gì cũng lạ lẫm biết đâu hết mọi thứ trong mắt tôi đều mới mẻ, nhưng đến bây giờ tôi đã quen dần với cuộc sống ở đây rồi, tuổi trẻ cho em được cảm ơn giám đốc nghiệp đoàn, cũng các Sensei trong thời gian qua đã chỉ dạy cho em rất nhiều điều bổ ích, từ cách sống, cách ăn nói, chào hỏi, đi đứng đến các phần loại rác, văn hóa toàn giao thông. Sự ăn cần của giám đốc và các Sensei đã làm em biết nhớ gia đình và quê hương, và cảm ơn các bạn trong nghiệp đoàn, tôi biết đi cũng đâu xa gia đình nhưng chúng tôi luôn tạo niềm vui cho nhau để vui đi nơi nơi quê nhà. Tôi được sống cùng 4 bạn cùng quốc, các bạn rất rất thân thiện, và hào hoa, nếu ăn tuy mỗi nước có một văn hóa khác nhau khẩu vị khác nhau nhưng chúng tôi cũng nấu cho nhau ăn, thật sự mấy bạn ấy nấu ăn rất ngon, ngôn ngữ chúng tôi cũng ngôn ngữ chung là tiếng Nhật để giao tiếp. Thật sự cho đến bây giờ tôi rất hài lòng vì quyết định của ban thân tôi vì đây mới là con người Nhật bản rất có nhiều điều để tôi học hỏi, từ cách chào hỏi, đi đứng, đến các tôn trọng nhau, nhất là cách làm việc, luôn chăm chỉ, nghiêm túc và tuân thủ thời gian, đó là những thành quả mà những con người này đã tạo ra là những sản phẩm thật hữu dụng và tiện lợi, cho cuộc sống.

Thật sự một thầy Song 'tôi' ng hiệp toàn tôi đã học hỏi được rất
là nhiều điều; tôi biết bản thân mình còn nhiều thiếu sót
nhưng tôi tự hứa với mình trong khoảng thời gian 3 năm làm việc
vô học tập ở đây, tôi sẽ không ngừng học hỏi và tiến bộ bản thân.
Sau khi từ trong Sân thắm Lòng tôi, cho tôi cảm ơn ban lãnh đạo
ng hiệp toàn cũng toàn thể các Sen Se và các bạn. Chúc Nghiệp
Đoàn Keiei Thành Công Tốt đẹp.

总结感想文

2017年4月25日<火>

7PM アイソト ナム.

Nhật Bản đã đón chào chúng tôi bằng những cơn mưa nhẹ, ra khỏi sân bay có một chút cảm giác khó tả về một đất nước xứ hoa anh đào, một đất nước mặt trời mọc mà đời sẽ sống và làm việc ở đó 3 năm sắp tới. Sau khi được người của của hiệp đoàn đón và đưa về kí túc và có những buổi học đầu tiên tôi cảm thấy thú vị và thích thú bởi sự nhiệt tình của các thầy, cô giáo. Còn có cả những buổi party neo niu đi chùa, những bữa cơm ngoài trời, đi viện bảo tàng; ngắm biển cùng mọi người... Cuộc đi chơi đó đều rất thú vị, đó là những trải nghiệm đáng nhớ đại hiệp đoàn. Ở đó tôi được học rất nhiều kiến thức về tiếng nhật, phong cách chữa cháy, cách ứng xử khi xảy ra động đất, cách hô hấp của người khi bị cháy, cũng như pháp luật và giao thông của Nhật Bản. Những bữa ăn thì do chúng tôi tự nấu và cũng các ss ăn uống và mọi người. Cuộc sống ở đây thật là thú vị vì có những cái do chính mình cố gắng duy trì sức bản thân mình cách duy lập khi không có gia đình bên cạnh. Và đến bây giờ cuộc sống duy lập cũng đã được một tháng. Kết thúc một tháng ở hiệp đoàn vừa thầy vừa bạn và có một chút vui lẫn buồn. Cái cảm giác mong chờ một công việc sắp tới với mình, như mình suốt 3 năm thật khó tả. Không biết nó có khó khăn với mình không, nó có giống với những gì mình đang tưởng tượng không. Một đồng nghiệp câu hỏi được đặt ra. Một tháng tại hiệp đoàn tôi đã học hỏi được nhiều điều, kiến thức về tiếng nhật cũng như trong cuộc sống từ các anh các bạn và ss ở hiệp cũng mình trong thời gian qua. Vì chắc tôi là người em út lên học được những và được các anh giúp đỡ rất nhiều. Và cũng có chút buồn vì sắp phải chia tay về công ty, chia tay mọi người tại đây và chỉ còn 3 anh em tôi cảm thấy trống vắng.

Đến giờ cũng không biết nói gì hơn ngoài những câu cảm ơn ss và các anh em vì đã giúp đỡ và dạy rất nhiều trong những ngày tháng bố ngỡ đâu đến. Em chắc chắn sẽ cố gắng học hỏi và làm việc một cách chăm chỉ để không phụ lòng mong mỏi của ss và gia đình. Em xin chân thành cảm ơn và chúc nghiệp đoàn keiei thành công và phát triển hơn nữa.

エフカノカク
エフカク

2017年4月25日

Nguyễn Văn Bảo

グエン ヴァン バオ

Những ngày đầu tiên đến với đất nước mặt trời mọc, vùng
tôi đặt chân đến nước Nhật đầu tiên là Fukuoka, tôi cũng với các
bạn thực tập sinh khác khi rời ra khỏi sân bay Fukuoka đã được
các tktv của nghiệp đoàn đón ngay và đưa về ký túc xá.
Cảm nhận đầu tiên về Nhật Bản lúc đó như được thắp hoa,
đường phố không một chút bụi bặm, hoa anh đào rải rác khắp
các đường phố. Đến bây giờ cũng được 1 tháng tôi sống và học
ở đây, chưa quen được cuộc sống nơi đất khách quê người nên
cũng có nhiều bỡ ngỡ và khó khăn trong việc giao tiếp, đi lại
và cả trong cuộc sống. Nhờ có sự giúp đỡ, dạy bảo tận tâm,
nhặt nhính của các tktv nên tôi cũng đã học được rất nhiều
điều bổ ích cho cuộc sống và công việc của tôi sau này. Chúng
tôi còn được trải nghiệm về động đất và học phòng cháy, chữa
cháy, các người trong mọi trường hợp khẩn cấp, học về các phong
cách xưng hô, sự nghiêm túc của người Nhật. Ấn tượng nhất
trong tôi về Nhật Bản trong thời gian sống và học ở đây là bài
học về giới tại cửa lời nói "xin lỗi" và "cảm ơn". Các văn minh đó
hiện diện khắp mọi nơi trong xã hội Nhật Bản, từ giới trẻ đến
người già, người bán hàng, người phục vụ, tất cả đều xuất lên một
thái độ hòa nhã, họ rất cẩn trọng trong ăn nói, đối đãi với người
khác, và hơn nữa là thói quen xếp hàng nơi công cộng, nhường nhịn
tôn trọng lẫn nhau ngay cả lúc đi trên đường, mặc dù là ở khu

Nhật Bản Trong Tôi!

phố đông người, nhiều xe đi lại, đèn đỏ nhấp nháy, nhưng tôi chưa bao giờ thấy ai phải tranh giành lối đi hay cích tắc giao thông. Nhà Bản cũng là một đất nước đang được trải nghiệm. Và những ngày vừa qua cũng là một trải nghiệm vô giá mà tôi không thể học được từ sách vở.

ダツカツク ヒツブ

カハ 39.3" h

Kính thưa Ban lãnh đạo nghiệp đoàn đồng kính thưa các th' th' cũng các ban thân thân mến có mặt tại buổi lễ tổng kết hôm nay. Thời thoạt 1 tháng dài tôi qua thật là nhanh thời gian không chỗ / ai cả, để lại cho tôi thật nhiều ấn tượng rất tốt về Đất nước nhất Bản Xinh Đẹp, Sạch sẽ hiện đại bậc nhất thế giới cũng như nền văn hoá của Ho, Bước chân Sang đây chuig tôi nhận được sự quan tâm của Ban lãnh đạo nghiệp đoàn từ bữa ăn cho tới những buổi học buổi đi chơi rất vui tôi học rất nhiều kiến thức từ những buổi học sẽ cứu người khi bị tai nạn, học được cách phân hóa hợp, đồng đất, cân toán giữa thông v.v. và Học tiếng Nhật để giao tiếp cuộc Sống Sinh hoạt cũng như đi giúp đỡ trong công việc cũng là một điều rất chi lợi quan trọng từ đây sẽ là bản đáp đền tôi thời nghiệp Sinh Sống làm việc ở đây trong suốt 3 năm tới, hằng ngày tôi luôn cố gắng Học hành những kiến thức cơ bản từ cái đi nhất đến cái Khó nhất, cầu nhiều sự hài nghiệm nữa tôi sẽ trải qua trong suốt thời gian ở Nhật Bản, tôi xin chân thành cảm ơn Ban lãnh đạo nghiệp đoàn Sơn th' th' cũng các th' th' nhất và các bạn đồng hành Hằng ngày đã giúp đỡ chúng tôi mọi chuyện, các th' th' rất vui và cũng nhiệt tình, tôi xin hứa sẽ học tập tốt làm việc tốt đi k' phụ lòng của Nghiệp đoàn, công ty và cũng các th' th' là xin cảm ơn những người bạn tốt ở nghiệp đoàn rất nhiều cuối cùng xin Ban lãnh đạo sẽ giúp đỡ và nhận được nhiều sự quan tâm của nghiệp đoàn xin chân thành cảm ơn Rất nhiều